



ฉบับที่ 7/2562

เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ชะลอตัว โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัว ตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ลดลง ผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สอดคล้องกับมูลค่าส่งออกที่ลดลง นอกจากนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเช่นกัน จากนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นจากยางพาราและกุ้งขาว ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรลดลง ทำให้รายได้เกษตรกรยังคงหดตัว กระทบต่อกำลังซื้อผู้บริโภคฐานราก ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงเล็กน้อย สำหรับการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวได้ตามการลงทุนในภาคก่อสร้างและเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวตามการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นสำคัญ **ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อชะลอลงจากไตรมาสก่อนตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ลดลงมาก สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

มูลค่าการส่งออกลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.6 ผลจากความต้องการจากคู่ค้าหลักที่ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.6 โดยการผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปและไม้ยางแปรรูปที่ลดลง ตามความต้องการจากจีนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน การผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปปรับตัวดีขึ้น สำหรับการผลิตถั่วมีเยาะและอาหารทะเลกระป๋องขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำมันปาล์มดิบหดตัวเล็กน้อย ผลจากฐานสูงในปีก่อนจากการเสื่อมของฤดูกาลที่ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.0 ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงต่อเนื่อง โดยยังคงได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นใจในการท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ ประกอบกับเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัว สำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียขยายตัวชะลอลง หลังจากที่ขยายตัวสูงมากในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวอินเดียขยายตัวดีต่อเนื่อง ตามการเปิดเส้นทางการบินใหม่มาอย่างต่อเนื่อง และผลดีจากมาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า

ผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.5 จากผลผลิตยางพาราและกุ้งขาวที่เพิ่มขึ้นผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ให้ผลผลิตที่ขยายตัว ส่วนกุ้งขาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง ประกอบกับฐานต่ำในปีก่อนที่มีความกังวลเรื่องน้ำท่วมและปัญหาโรคระบาด อย่างไรก็ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงหดตัว จากปัจจัยชั่วคราวของฐานสูงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ผลผลิตช่วงต้นปี 2561 ออกมากกว่าปกติ สำหรับราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 8.2 โดยราคาปาล์มน้ำมันและกุ้งขาวยังคงหดตัว ราคาปาล์มน้ำมันหดตัวเนื่องจากสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในไทยและมาเลเซียอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกันราคากุ้งขาวลดลงเนื่องจากอุปทานโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง สำหรับราคายางพาราทรงตัวในระดับต่ำ ส่งผลให้รายได้เกษตรกรหดตัวที่ร้อยละ 6.8

เครื่องจักรอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 0.4 ชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามการใช้จ่ายในหมวดบริการด้านการท่องเที่ยวที่ชะลอลง ประกอบกับการใช้จ่ายสินค้ากึ่งคงทน อาทิ เสื้อผ้า ยังคงหดตัว อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันยังขยายตัวได้ ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ ทั้งนี้ รายได้ครัวเรือนโดยรวมทรงตัวทำให้การบริโภคภาคเอกชนขยายอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เครื่องจักรลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.8 สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่านำเข้าสินค้าทุนในอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง ยางพาราแปรรูป และไม้ยางแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบกับการลงทุนภาคก่อสร้างที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายปูนซีเมนต์และพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยและการบริการในหมวดโรงแรม

การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.7 ตามการลดลงของรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ โดยลดลงจากการเบิกจ่ายงบกลาง งบกลุ่มจังหวัด และการเบิกจ่ายของกรมทางหลวงชนบทในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นอกจากนี้ การเบิกจ่ายหมวดครุภัณฑ์ลดลงเช่นกันจากงบกลุ่มจังหวัดและงบกลาง สำหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำลดเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.4

เสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป**อยู่ที่ร้อยละ 0.40 ลดลงจากร้อยละ 0.76 ในไตรมาสก่อน ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ลดลงมากในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับ**อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้ว**อยู่ที่ร้อยละ 1.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อน เนื่องจากจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจำนวนผู้มีงานทำทรงตัว ตามการจ้างงานภาคเกษตรที่ลดลง ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 **เงินฝากทั้งระบบ**เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.5 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินฝากจากส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้าน**สินเชื่อคงค้างทั้งระบบ**เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากการรับโอนพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อจากบริษัทในเครือ แต่หากไม่นับรวมรายการโอนดังกล่าว สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเพียงเล็กน้อย สำหรับสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อประเภทเงินให้กู้ระยะยาวแก่เกษตรกร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4712

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th